

Số: 391 /BC-UBND

Ba Tơ, ngày 28 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa XII

Theo nội dung Báo cáo số 191/BC-MTTQ-BTT ngày 14/6/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa XII; UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tham mưu giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết như sau:

I. Về xây dựng cơ bản

1. Cử tri xã Ba Xa kiến nghị UBND huyện làm việc với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân sớm làm cầu Nước Chạch và Nước Như

Nội dung này, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Công ty Thiên Tân có Văn bản trả lời chính thức về việc đầu tư xây dựng và thời gian triển khai thi công; trường hợp không đầu tư thì UBND huyện sẽ có kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021-2015.

2. Cử tri xã Ba Trang kiến nghị nhà nước sớm bố trí kinh phí làm đường bê tông từ bản tin Hòn Hỏa đi thôn Nước Đàng, thôn Cây Muối giáp xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Tuyến đường giao thông nông thôn từ ngã 3 Hòn Hỏa - Tô Gò Đen có chiều dài khoảng 4,82 km, là tuyến đường trục thôn do UBND xã quản lý và khai thác. Hiện nay, xã Ba Trang được đầu tư từ tất cả các Chương trình MTQG theo quy định của Trung ương; do đó, việc sắp xếp, lựa chọn danh mục đầu tư do UBND xã quyết định và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG khi UBND tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình MTQG theo quy định.

3. Cử tri xã Ba Dinh kiến nghị Nhà nước quan tâm làm Đập Nước Lô tưới cho cánh đồng Cun có diện tích 40 ha

UBND huyện đã có Công văn số 79/UBND ngày 18/01/2021 về danh mục kế hoạch vốn đầu tư trung hạn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2021-2025; theo đó UBND tỉnh có Công văn số 1083/UBND-TH ngày 17/3/2021 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong đó có danh mục Đập Kà La (đập Nước Lô) xã Ba Dinh có tổng mức đầu tư 16.000 triệu đồng; UBND huyện sẽ triển khai thực hiện công trình sau khi được UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn.

4. Cử tri xã Ba Giang kiến nghị nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng cầu bê tông cốt thép (cầu Nước Lô) từ thôn Nước Lô lên thôn Gò Khôn để nhân dân phát triển kinh tế, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện

Cầu Nước Lô nằm trên tuyến đường thôn từ UBND xã đi Gò khôn, do UBND xã quản lý và khai thác; hiện nay, xã Ba Giang được hưởng lợi đầu tư từ tất cả các Chương trình MTQG theo quy định của Trung ương; do đó, việc sắp xếp, lựa chọn danh mục đầu tư do UBND xã quyết định và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn các Chương trình MTQG khi UBND tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình MTQG theo quy định.

II. Về tài nguyên và môi trường

1. Khu tái định cư Làng Tương, xã Ba Điền hoàn thành năm 2015, Nhân dân đã làm nhà, sinh sống nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dự án Khu tái định cư Làng Tương, xã Ba Điền được thực hiện đưa vào sử dụng năm 2016, được thu hồi đất, giải phóng mặt bằng với diện tích 19.334,8 m² của 17 hộ gia đình, trong đó hình thành 9.717 m² đất ở để tái định cư.

Việc các hộ dân chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do vướng mắc liên quan đến thủ tục hồ sơ chuyển mục đích và giao đất. Để giải quyết kiến nghị này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương, trên cơ sở đó, hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong năm 2022.

2. Cử tri xã Ba Khâm đề nghị Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất cho 20 hộ dân tổ Đồng Cây Dâu, thôn Nước Giáp

Nội dung này, trước đây UBND huyện đã làm việc với huyện Đức Phổ, thống nhất cách làm; phần còn lại hướng dẫn cho nhân dân thuộc trách nhiệm của UBND xã Ba Khâm; UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, nhắc nhở UBND xã Ba Khâm làm việc cụ thể với UBND xã Phổ Nhơn để giải quyết các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân có hộ khẩu tại xã Ba Khâm nhưng đang sinh sống và sử dụng đất tại xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ; trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc thì báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

III. Về bồi thường, tái định cư

1. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ba Trơ – Ba Trang – Ba Khâm (đoạn qua xã Ba Trang – Ba Khâm)

Dự án được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 đoạn qua xã Ba Trang với tổng số tiền là 468.281.400 đồng và Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 đoạn qua xã Ba Khâm với tổng số tiền là 448.463.356 đồng.

Hiện nay, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân thuộc địa phận xã Ba Trang đã quyết toán hoàn thành, xã Ba Khâm đã chi trả 184.226.000 đồng/448.463.356 đồng, còn thiếu 264.237.356 đồng, do kế hoạch vốn giao thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí còn thiếu so với nguồn vốn của dự án được phê duyệt. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và

Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục tham mưu đề nghị tỉnh bố trí vốn chi trả số tiền còn lại cho nhân dân từ nay đến cuối năm 2021; trong trường hợp đến hết năm 2021 mà vẫn chưa có kinh phí thì UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện tạm ứng nguồn ngân sách huyện chi trả.

2. Cử tri các xã Ba Xa, Ba Trang, Ba Cung đề nghị Nhà nước giải quyết tiền đền bù về đất đai, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án cấp điện nông thôn (Sở Công Thương làm chủ đầu tư)

Nội dung này, UBND huyện đã làm việc với Sở Công Thương vào chiều ngày 26/5/2021, đồng thời Sở Công Thương đã hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và sẽ tiến hành chi trả cho dân khi phương án bồi thường được phê duyệt (*thời gian cố gắng hoàn thành trong năm 2021 và đầu năm 2022*); đồng thời đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tại các địa phương nêu trên.

IV. Về nước sinh hoạt

1. Cử tri các xã đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí làm giếng khoan tại những điểm có nguy cơ khô hạn, thiếu nước uống, sinh hoạt

Ngày 25/12/2019, UBND huyện có Công văn số 1805/UBND về việc góp ý đề xuất dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2021-2025 vốn vay WB với tổng số 180 giếng khoan, tổng giá trị 4.500 triệu đồng (*theo Công văn số 3398/SNNPTNT ngày 17/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*), đến nay UBND tỉnh chưa phân bổ kinh phí thực hiện; do đó, đề sớm giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND các xã đề xuất bổ sung danh mục theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 681/UBND ngày 24/5/2021 về việc giao nhiệm vụ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện 10 Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

2. Cử tri xã Ba Nam đề nghị Nhà nước đầu tư sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt thôn Xà Râu đã bị hư hỏng, nhân dân thiếu nước sinh hoạt

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Dân tộc tham mưu UBND huyện bố trí danh mục công trình hệ thống nước sinh hoạt thôn Xà Râu có tổng mức đầu tư: 3.000 triệu đồng, đưa vào kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện đầu tư công trình nước sinh hoạt nêu trên.

V. Về điện thấp sáng

Cử tri xã Ba Giang đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư nối tiếp Dự án lưới điện nông thôn, phục vụ nhu cầu điện thấp sáng cho 104 hộ dân chưa có điện ở hai thôn (Gò Khôn: 43 hộ; thôn Ba Nhà 104 hộ)

Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 tỉnh Quảng Ngãi do Sở Công Thương làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Ba Giang đã được đầu tư từ năm 2016 và đến nay đã hoàn thành; trong quá trình rà soát

UBND xã không đề xuất các vị trí nêu trên nên chủ đầu tư không có cơ sở đưa danh mục của dự án để triển khai thực hiện đầu tư.

Ngày 23/10/2020, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 1591/UBND về việc đề nghị đầu tư cấp điện cho các tổ chưa có điện tại xã Ba Giang, huyện Ba Tơ gửi Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Ngãi nghiên cứu đầu tư để đảm bảo điện phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, theo dự kiến của UBND tỉnh thì các khu vực này sẽ đưa vào thực hiện tiểu Dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, UBND xã cần chủ động bổ sung danh mục công trình này vào kế hoạch đầu tư trung hạn và từ nguồn hợp pháp khác để có cơ sở triển khai thực hiện.

VI. Về bổ sung định biên công chức đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy xã Ba Điền

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Nội vụ rà soát, bố trí kiện toàn các chức danh còn thiếu trong đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh. Trong tháng 10/2021 sẽ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ này.

Trên đây là kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa XII; UBND huyện kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Phòng KT&HT, TC-KH, NN&PTNT, TN&MT;
- BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT, Tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Vinh